



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง” พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานักวิจัย การบูรณาการระหว่างกรวิจัย การบริการวิชาการและ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาาระบบบริหารจัดการงานวิจัย จึงได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัย นวัตกรรมจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง นั้น

บัดนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ ๑ โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยคณะ

ที่	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	งบประมาณ
๑.	ผลงานวิจัย : การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียชุมชนคุณภาพเพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียว ภูมิศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ผศ.จักรกฤษณ์ ยันยะลา ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ อาจารย์ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ ผศ.ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์สรวิศ มุลอินตะ อาจารย์วรพล คณิตปัญญาเจริญ นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา	๗๐,๐๐๐
	โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียคุณภาพด้วยโรงเรือนอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบความร้อนเสริม ภูมิศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ่ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น ผศ.จักรกฤษณ์ ยันยะลา ผศ.ว่าที่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร ผศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์พรชัย เอี่ยมสาย นายกิตติ ชุนเทา	๒๗๐,๐๐๐

/ประเภทที่ ๑...

ประเภทที่ ๑ โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยคณะ (ต่อ)

ที่	แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	งบประมาณ	
	โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ่ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อาจารย์ธนวรกฤต อาจารย์วราคม อาจารย์วรพล ผศ.ดร.สกลวรรณ อาจารย์สรวิศ อาจารย์สันติ อาจารย์ณิชา นภาพร นายกฤษดา	โอฟารธนพร วงศ์ชัย คณิตปัญญาเจริญ ห่านจิตสุวรรณ มุลอินดีะ วงศ์ใหญ่ จงกะสิกิจ ชัยเรือง	๖๐,๐๐๐
	รวม		๕๐๐,๐๐๐	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๕๐๐,๐๐๐	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง